

## บทบรรณาธิการ

และแล้ววารสารประวัติศาสตร์ฉบับนี้ก็ได้ออกไปต่อครับ วารสารฉบับที่สองนี้มีจำนวนบทความมากกว่าฉบับแรกพอสมควรและมีความหลากหลายอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นบทความของวิริสรา หวังวรวิชัยย์ ที่พาเราสำรวจคูขีวิตของวรรณกรรม “ปีศาจ” ของเสนีย์ เสาวพงศ์ ว่าถูกอ่าน ขยายความ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเคลื่อนไหวทางเมืองได้อย่างไร บทความของอรรถวิทย์ เพชรรัตน์ สำรวจประวัติศาสตร์มุมมองช่วงยาวเกี่ยวกับโจรหรือ “ชุมเสือ” ในสังคมไทย ส่วนสรณัฐ สัมปตตะวนิช ศึกษาวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษ 1960 ที่เพลงร็อกหลอนประสาท ยาเสพติดแอลเอสดี และวัฒนธรรมป๊อปปี้ได้ก่อตัวขึ้นมา บทความของภัคพล ลินสุรินทร์ แสดงให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์ฆานในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อไม่นานมานี้ สุกานต์พิชา ผิวเกษแก้ว ชวนทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์ของชาวไทลื้อในพื้นที่กาดบน (หรือตลาดบุญยืน) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส่วนบทความของสุดาร์ตน์ ดวงดี ได้ศึกษานวนิยายยาโออีในฐานะ “ที่พักพิงทางอารมณ์ความรู้สึก” ขณะที่บทความอีกสองชิ้นได้ชี้ชวนให้เห็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของค่านิยมทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม่ผ่านบทความเรื่องการดูดวงความรัก ของ ตวิษา วัชรรุ่งโรจน์ และบทความ “เทงานแต่ง” ของธัญสุดา แสงทอง

ขอย้ำอีกด้วยว่า วารสารประวัติศาสตร์นี้ต้องการสร้างเป็นพื้นที่เปิดให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะหรือสาขาวิชา (เพียงแต่บทความต้องเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านส่งบทความมาลงในวารสารเล่มต่อไป วันนี้เป็นผู้อ่าน วันหน้าก็อาจจะเป็นผู้เขียนได้ครับ

กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์  
บรรณาธิการประจำฉบับ

## คำชี้แจง

**เจ้าของ:** วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ดำเนินการโดยภาค  
ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ที่อยู่:** ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร: 053-943-243

**อีเมล:** kittisak.su@cmu.ac.th

**Facebook:** <https://www.facebook.com/histcmu/>

**เว็บไซต์วารสารออนไลน์:** <https://hist.human.cmu.ac.th/journal>

**บรรณาธิการประจำฉบับ:** อ.ดร.กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์

**บรรณาธิการวิจารณ์หนังสือ:** อ.ดร.ทินกฤต สิริรัตน์

**กองบรรณาธิการ:** คณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ผู้ช่วยบรรณาธิการ:** ธนกร การิสุข ภัคพล ลินสุรินทร์

วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี เป็นวารสารวิชาการ  
ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรกเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่สองเดือนกรกฎาคม-  
ธันวาคม วารสารประวัติศาสตร์นี้เปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยไม่จำกัด  
ภูมิภาค ช่วงเวลา หรือแนวพินิจ ผู้เขียนบทความต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเพิ่ง  
สำเร็จการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี จากสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้งนี้ บทความที่ส่ง  
มาให้พิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน ไม่มีการคัดลอกผลงานผู้อื่น (plagiarism) และมีการ  
อ้างอิงตามหลักวิชาการ

กองบรรณาธิการทำหน้าที่กลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบการ  
คัดลอกผลงาน รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับให้เหมาะสมกับวารสาร จากนั้น  
กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่านประเมินคุณภาพบทความ โดยไม่เปิดเผย  
ชื่อผู้ประเมินและผู้เขียน ผู้เขียนควรมีความอดสาหะในการปรับปรุงบทความให้ดียิ่งขึ้นจนจบ  
กระบวนการ ความยาวของบทความที่เหมาะสมกับอยู่ระหว่าง 15-30 หน้า ทั้งนี้ โปรดดู  
รายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรียมต้นฉบับได้ในเว็บไซต์ของวารสาร <https://hist.human.cmu.ac.th/journal>